

# Bước Đường Chúa Đi

THẾ THÔNG

Soprano

Chính Ngài là đường Chân

Alto

Bước đường Chúa đã từng đi Chính Ngài là đường Chân

Tenor Bass

cùng đi với Chúa Chính Chúa là đường Chân

Bước đường Chúa đã từng đi Chúa đã từng đi là đường Chân

lý Chúa chính là nguồn sống của con Và Ngài là hạnh phúc đời con

lý Chúa chính là nguồn sống của con Và Ngài là hạnh phúc đời con, Chúa

lý Là của con Và là hạnh phúc đời con, Chúa

lý Và là \_\_\_\_\_ đời con, Chúa

Biết mấy vui mừng con xướng hát không ngừng ca ngợi

ơi ! Biết mấy vui mừng con xướng hát không ngừng ca ngợi

ơi !  
ơi !

Biết mấy vui mừng con xướng hát không ngừng

Chúa chính là Chân Thiện Mỹ Con nguyện bước theo Đường Chúa đã đi !

Chúa chính là Chân Thiện Mỹ Con nguyện bước theo Đường Chúa đã đi !

Chân Thiện Mỹ quyết bước theo Đường Chúa đã đi !

1. Con đường mà Chúa đi qua gục ngã máu tuôn chan hòa Con  
 2. Cho dù đời lắm gian nguy Bên Chúa khiến con lo gì Con  
 3. Chúa là nguồn sống vô biên Bên Chúa khiến con yên hàn Chúa

Vi đầu gục ngã Con  
 Nhiều khi gian nguy Con  
 Nguồn sống vô biên Chúa

U . Vi đầu gục ngã tuôn chan hoà Máu tuôn tràn  
 Nhiều khi gian nguy con lo gì Khiến con sợ  
 Nguồn sống vô biên con yên hàn Khiến con khiên

đường Ngài đã đi qua đỉnh đồi Can-Vê khổ giá  
 nguyện lòng mãi khắc ghi trọn đời bền tâm vững chí  
 là hạnh phúc muôn niên Ngài là mùa xuân miên viễn

đường Ngài đã đi qua Can-Vê khổ giá  
 nguyện lòng mãi khắc ghi Kiên tâm vững chí  
 là hạnh phúc muôn niên Mùa xuân miên viễn

lan Đường Ngài đã vượt qua (khổ) khổ giá ngàn muôn xót  
 chi Nguyện bền tâm trọn đời (vững) vững chí cùng Ngài bước  
 gan Là hạnh phúc Mùa Xuân (miên) miên viễn Mùa Xuân sáng

Yêu con sá chi đòn roi Thương con xác thân tả tôi Con  
 Trông lên Chúa luôn cầu xin Cho con sắt son niềm tin Giê  
 Tri ân hưởng lên trời cao Con tim mãi luôn gửi trao Say

U Thương con xác thân tả tôi Con  
 Cho con sắt son niềm tin Giê  
 Con tim mãi luôn gửi trao Say

xa ! U Tả tôi Thân xác tả  
 đi ! Niềm tin Sơn sắt trung  
 tươi ! Gửi trao Luôn mãi gửi

xin bước đi với Ngài Suốt đời theo một Chúa thôi.  
 Su mển yêu vô ngần Ước nguyện theo từng bước chân.  
 trong Thánh ân dạt dào Có Ngài con thỏa ước ao.

xin theo Ngài Suốt đời theo Chúa thôi.  
 Su vô ngần Ước nguyện theo bước chân.  
 trong dạt dào Có Ngài con ước ao.

tôi Chỉ bước đi theo Ngài thôi Chúa  
 kiên Nguyện mãi đi theo chân Ngài bước  
 trao Chìm đắm Thánh ân dạt dào xiết bao.